
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจำปี พ.ศ. 2566 
ครั้งที่ 1 

วันพฤหัสบดีที่  9  พฤศจิกายน  2566  เวลา  09.30  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ 

********************* 
ผู้เข้าประชุม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ  จำนวน  16  คน 
ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร ,พนักงานส่วนตำบล,ฝ่ายปกครอง ,หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้สนใจ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1  ประกาศสภา อบต.หนองนาคำเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  
          ประจำปี พ.ศ. 2566 
   1.2  ประกาศ กกต. เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ 
          เขต 1 แทนตำแหน่งว่าง คือ นายพนม  บาลี 
   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา                                                                
                               (สมยัวิสามัญที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖6  เมื่อวันที่ 21 กันยายน ๒๕๖6) 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1  ครั้งที่ 1  
   ประจำปี ๒๕๖6   เมื่อวันที่  21  กันยายน ๒๕๖6) 
ที่ประชุม  ......................................................   
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามการประเมินผลของผู้บริหาร 
ผู้บริหาร   3.1  ผลการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผู้บริหาร   3.2  ผลการทำงานในปีงบประมาณในปี พ.ศ. 2567 
ระเบียบวาระท่ี  4 กระทู้ถามสด 
สมาชิกสภา อบต. ..................................................................................... 
 ..................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 5 กำหนดสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 
ประธานสภาฯ ...................................................................................... 
 ...................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
สมาชิกสภา อบต. เรื่องปัญหาความจำเป็นเดือดร้อนของประชาชน 
 ..................................................................................... 
ปิดประชุม 
    

………………………………………………. 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ 
สมัยสามัญที่ 4 ประจำ พ.ศ. 2566 

ครั้งที่ 1 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ 
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑ นายนพรัตน์     โพธิ์ผาง  ประธานสภา อบต.หนองนาคำ ลายมือชื่อ     นพรัตน์  โพธิ์ผาง 
๒ นายไสว  มาตะยา  รองประธานสภา อบต.  ลายมือชื่อ     ไสว  มาตะยา  
๓ นายพันธุ์ศักดิ์  ริมโพธิ์เงิน เลขานุการสภา อบต.  ลายมือชื่อ     พันธุ์ศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน   
4 นายพนม  บาลี      สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  ลายมือชื่อ      พนม  บาลี 
5 นายอนุชิต     แฝงสมศรี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓  ลายมือชื่อ      อนุชิต แฝงสมศรี  
6 นายบุญมี  แพงคำมี  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕  ลายมือชื่อ      บุญมี  แพงคำมี  
7 นางขานทอง  มุกดา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖  ลายมือชื่อ      ขานทอง  มุกดา 
8 นายสงกรานต์  อินทมุข  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗  ลายมือชื่อ      สงกรานต์ อินทมุข 
9 นายทองดี  ทิพวัจนา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘  ลายมือชื่อ      ทองดี  ทิพวัจนา 
10 นายเนตร  นามอาษา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙  ลายมือชื่อ      เนตร  นามอาษา  
๑1 นายศรนรินทร์ วงค์อนุ  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐  ลายมือชื่อ      ศรนรินทร์  วงค์อนุ 
๑2 นายสมรส  กงบุราณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑  ลายมือชื่อ      สมรส  กงบุราณ 
๑3 นางทันไล  โพธิ์ผาง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒  ลายมือชื่อ      ทันไล   โพธิ์ผาง 
๑4 นางวนิดา   ดวงจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓  ลายมือชื่อ      วนิดา  ดวงจันทร์ 
๑5 นางสาวพิกุล    นามอาษา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๕  ลายมือชื่อ      พิกุล  นามอาษา 
๑6 นายอรรถพล  ชมชื่น  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๗  ลายมือชื่อ      อรรถพล  ชมชื่น 
๑7 นายคำสิงห์  พรวาปี  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๘  ลายมือชื่อ      คำสิงห์  พรวาปี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ....................................... สมาชิก อบต.หมู่ที่..........     
๒. ....................................... สมาชิก อบต.หมู่ที่..........    
๓. …………………………………. สมาชิก อบต.หมู่ที่..........      
๔. …………………………………. สมาชิก อบต.หมู่ที่..........      
๕. …………………………………. สมาชิก อบต.หมู่ที่……….      
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสิทธิศักดิ์   สุวรรณกูล  นายก อบต.หนองนาคำ  ลายมือชื่อ    สิทธิศักดิ์  สุวรรณกูล 
๒.  นายชาญณรงค์   ผาเจรญิ  รองนายก อบต.   ลายมือชื่อ    ชาญณรงค์   ผาเจริญ    
๓.  นายสมพงษ์   บุตรหา   รองนายก อบต.   ลายมือชื่อ    สมพงษ์   บุตรหา 
๔.  นายบุญพุฒ   ไพละออ  เลขานุการนายก อบต.  ลายมือชื่อ    บุญพุฒ   ไพละออ  
๕.  นายบุญทัน   ไสอินทร์  ที่ปรึกษานายก อบต.  ลายมือชื่อ    บุญทัน   ไสอินทร์ 
 
 
 

/ -๒- .......... 
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๖. นายขจรศักดิ์    ประสงค์ใด  ที่ปรึกษานายก อบต.  ลายมือชื่อ    ขจรศักดิ์ ประสงค์ใด 
7. นายระดม   พิลาวัลย์   ที่ปรึกษานายก อบต.  ลายมือชื่อ    ระดม  พิลาวัลย์  
8. นายอ้ม   โนนทัน   ที่ปรึกษานายก อบต.  ลายมือชื่อ    อ้ม  โนนทัน    
9.  นายสรวชิญ์   ไชยราช  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  ลายมือชื่อ    สรวิชญ์   ไชยราช 
10. นายฤทธิ์โชค  วรรัตน ์  ผู้อำนวยการกองช่าง  ลายมือชื่อ    ฤทธิ์โชค   วรรัตน์   
11. นางจันทา   หาญมนตรี  ผอ.กองคลัง   ลายมือชื่อ    จันทา  หาญมนตรี 
๑2. นางปานทอง   ฉลองธรรม  ผอ.กองสาธารณสุข  ลายมือชื่อ    ปานทอง   ฉลองธรรม 
๑3. นางพิกุล   คำภูนอก   ผอ.กองการศึกษา  ลายมือชื่อ    พิกุล   คำภูนอก  
๑4. นางสาวจริยา   วงษ์ชมพู  ผอ.กองสวัสดิการ  ลายมือชื่อ    จริยา   วงษ์ชมพู 
๑5. นางสาวสุวรรณา   พฤกโกษา  หัวหน้าฝ่ายบัญชี   ลายมือชื่อ    สุวรรณา  พฤกโกษา   
๑6. ดร.ตุลยฤทธิ ์   วิเศษชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลายมือชื่อ    ตุลยฤทธิ์   วิเศษชัย 
๑7. นายสุนา  พลอยพุฒ   นักวิชาการจัดเก็บรายได้    ลายมือชื่อ    สุนา   พลอยพุฒ                  
๑8. นายศิวนัท   แก้ววันนา  เจ้าพนักงานธุรการ  ลายมือชื่อ    ศิวนัท   แก้ววันนา 
๑9. นางสาวสุกัญญา   อัตถาพร   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  ลายมือชื่อ    สุกัญญา  อัตถาพร 
20. นายสมปอง   วงษ์เปี่ยว  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  ลายมือชื่อ    สมปอง  วงษ์เปี่ยว 
21. นายบรรจง   กุลเสนา  ที่ปรึกษานายก อบต.  ลายมือชื่อ    บรรจง กุลเสนา  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ครั้นเมื่อถึงเวลา…….. 
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 ครั้นเมื่อถึงเวลา 09 .30  น. เลขานุการสภาฯ ได้ให้ สัญญาณ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล               
หนองนาคำ เข้าประชุม เมื่อนับองค์ประชุมมีผู้มา 16 คน ครบองค์ประชุมเชิญประธาน เพ่ือจุดธูปเทียนบูชา               
พระรัตนตรัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เชิญผู้เข้าประชุมบูชาพระรัตนตรัยและเคารพที่ประชุม  
ประธานสภาฯ      เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
นายนพรัตน์   โพธิ์ผาง เวลา 09.30 น. สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ  -  ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ  กรุณาอ่านประกาศ
นายนพรัตน์   โพธิ์ผาง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำเรื่องเรียกประชุมที่แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
 

เลขานุการสภาฯ  -  ต าม ระ เบี ยบ กระท รวงมห าด ไท ยว่ าด้ วย ข้ อบั งคั บ ก ารป ระชุ ม สภ าท้ อ งถิ่ น                    
นายพันธุ์ศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน    พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๓) การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็น           
      หนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ   
      สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน  
      ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี             
      พ.ศ. ๒๕๖6  สมัยที่ 4  เริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑-15 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖6  
      นั้น  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 
      ประจำปี ๒๕๖6 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๖  เดือน  ตุลาคม 
      พ.ศ. ๒๕๖6  ลงนามโดยนายนพรัตน์   โพธิ์ผาง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
      หนองนาคำ 
   1.1  ประกาศสภา อบต.หนองนาคำเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  
          ประจำปี พ.ศ. 2566 
   1.2  ประกาศ กกต. เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ 
          เขต 1 แทนตำแหน่งว่าง คือ นายพนม  บาลี 
   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา                                                                
                               (สมัยวิสามัญที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖6  เมื่อวันที่ 21 กันยายน ๒๕๖6) 
ประธานสภาฯ              ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายนพรัตน์  โพธิ์ผาง  หนองนาคำ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  21  เดือน กันยายน 2566                
   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้ทำ
   รายงานการประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแล้ว 
          ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำท่านใด  จะแก้ไขเพ่ิมเติม        
   รายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของมติสภาฯ แห่งนี้  เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม  ขอให้ 
   สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์
   หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ              
   ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ  -  เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม  ผมจึงอาศัยระเบียกระทรวงมหาดไทย 
นายนพรัตน์   โพธิ์ผาง ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ข้อ 74                                              
   ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการ              
   ประชุมหรือไม่  ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
   ส่วนตำบลหนองนาคำ ยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม  -  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ  จำนวน  16  ทา่น และที่ประชุมสภาองค์การ
   บริหารส่วนตำบลหนองนาคำ  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   หนองนาคำ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่  21  เดือน กันยายน  2566  ดังนี้ 
    รับรองรายงานการประชุม  จำนวน  11 เสียง 
    ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน    4 เสียง 
    หมู่ที่9,หมู่ที่11,หมู่ที่13 และหมู่ที่15 

ประธานสภาฯงดออกเสียง จำนวน    1 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามการประเมินผลของผู้บริหาร 
   3.1  ผลการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(นายนพรัตน์ โพธิ์ผาง)  อนุญาตให้ผู้บริหารนำเรียนข้อมูลผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประธานสภาฯ   
นายชาญณรงค์ ผาเจริญ ขออนุญาตแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ  เนื่องจากวันนี้ท่านนายก  
รองนายก อบต.  มีอาการป่วยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สาเหตุจากเส้นเลือดในสมองตีบ 2 เส้น  
   ซึ่งได้เดินทางไปพบแพทย์ด่วน 
   สำหรับผลการดำเนินงานเกี่ยวกับรายรับ -รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566            
   ขออนุญาตมอบให้ผู้อำนวยการกองคลังได้นำเรียนที่ประชุม 
นายจันทา  หาญมนตรี เรียนประธานสภาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ผอ.คลัง   ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งไว้ 85,700,000 บาท  
   
   งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
   1.  รายรับจริง    95,278,858.60 บาท 
        หักรายจ่ายจริง   83,1.78,197.96 บาท 
        กันไว้จ่ายปี 2567     3,707,300  บาท 
      - มติใช้จ่ายเงินทุนสำรอง    5,883,700  บาท 
        รายรับจริงแยกตามประเภท ด้าน 
    1)  จัดเก็บเอง     6,087,920.75  บาท 
    2)  ภาษีจัดสรรจากรัฐ    45,986,785.85  บาท 
    3)  เงินอุดหนุนที่งบ  43,204,152  บาท 
     2.  รายจ่ายจริงแยกตามประเภท 
    1)  งบกลาง   21,850,632.64  บาท 
    2)  เงินเดือน   24,753,196.68  บาท 
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    3)  ค่าตอบแทน       3,104,211.75  บาท 
    4)  ค่าใช้สอย       5,039,298.62  บาท 
    5)  ค่าวัสดุ       5,297,672.62  บาท 
    6)  ค่าสาธารณูปโภค          942,798.54  บาท 
    7)  ค่าครุภัณฑ์       1,242,355  บาท 
    8)  ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 15,172,388.07  บาท 
    9)  เงินอุดหนุน     5,757,502.99  บาท 
   3.  เงินที่ใช้ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามท่ีสภามีมติให้ใช้ประกอบด้วย 
    1)  เงินงบประมาณในปี พ.ศ. 2566 ที่อนุมัติให้โอนไปตั้งจ่ายใหม่ 18 รายการ 
   เป็นเงินจำนวน  3,707,300  บาท 
    2)  บันทึกที่อนุมัติให้ใช้เงินสำรองเงินสะสมปี พ.ศ. 2566 จำนวน 15 รายการ 
   รวมเป็นเงิน  5,833,700 บาท 
    ขณะนี้งานพัสดุกำลังดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ตามมติสภาฯ 
   อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีขอขยายการเบิกจ่าย 
ส อบต. หมู่ที่ 15  ขอสอบถามหลักการและเหตุผลการทำสัญญาจ้างตามวงเงินที่สภาฯอนุมัติให้ใช้และ
น.ส.พิกุล นามอาษา กันเงินให้ใช้ในปี พ.ศ. 2567 ของหมู่ที่ 1 ได้มีการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีใด ซึ่งการ
   ประชุมที่ผ่านสมาชิกสภาฯเคยได้กำชับให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding   
   เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างกว้างขวางเป็นธรรม     
   ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและงบประมาณ ซึ่งระเบียบเกี่ยวข้องไม่ได้ห้ามไม่ให้ 
   ดำเนินการขอความชัดเจนด้วย 
รองนายก อบต.   ได้ออกไปสอบถามผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตผานตัดหญ้าแล้วซึ่งเสนออยากจะได้
นายชาญณรงค์  ผาเจริญผานตัดหญ้าที่สามารถสไลด์และปรับระดับได้ตามสภาพพ้ืนที่ผิวไม่มีขายทั่วไปซึ่ ง                    
   ผู้ประกอบการรับว่าจะได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้ประกอบการรายอ่ืนก่อน ปรากฏเช่นไรจะแจ้ง
   ให้ทราบอีกครั้ง ที่มีขายทั่วไปจะเป็นสี่เหลี่ยมวางเสมอพ้ืนเรียบ สำหรับหลักการและเงื่อนไข
   อ่ืนขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัดนำเรียนที่ประชุม 
หัวหน้าสำนักปลัด  รายการจัดซื้อผานตัดหญ้าจากรถไถนั้นตั้งจ่ายไว้ที่กองช่าง ซึ่งกองช่างเจ้าของ          
นายสรวิชญ์  ไชยราช งบประมาณจะต้องจัดทำรายงานความประสงค์ต้องการซื้อและแต่งตั้งคณะกรรมกรจัดทำ
   รูปแบบรายการผานตัดหญ้าที่ต้องการโดยมีรูปลักษณ์ตามมติสภาฯพิจารณาอนุมัติซึ่งสำนัก
   ปลัดได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้กองช่างดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ทราบผลการดำเนินการถึง
   ระดับใด 
   3.2  ผลการทำงานในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2567 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) ตั้งรับ/ตั้งจ่ายไว้
ปลัด อบต.  รวม 9,1409,000  บาท  ณ  วันที่  7  พฤศจิกายน  2566 
   องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายรับรวม  10,093,565.98  แยกเป็น 
   -  อุดหนุน     855,800  บาท 
   -  งบกลาง  2,344,899.02  บาท 
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   -  บุคลากร  2,051,625  บาท 
   -  ดำเนินงาน  690,162.02  บาท 
   -  งบลงทุน  0.00 
   ซึ่งเราจ่ายประจำประกอบด้วย 
    งบกลางและบุคลากรงบประมาณด้านการพัฒนาหรืองบลงทุนจึงยังไม่เพียงพอที่จะ      
   ดำเนินการใดๆ ได้ ซึ่งต้องพิจารณาตามฐานะการเงินบางครั้งที่จะได้รับภายใน 3 เดือนแรก 
   คือ ต.ค. - ธ.ค.66 ก่อน 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี  4 กระทู้ถามสด 
ส อบต. หมู่ 13 การติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซล กรณี 
นางวนิดา ดวงจันทร์ 1.  จากการลื้อถอนลงมา 
 2.  จากการจัดซื้อมาใหม่ในปี 2566  ยังไม่เห็นดำเนินการตามที่เคยเสนอขอมา จนถึง   
                                    ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เห็นผลงาน 
  ผู้บริหารมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรในการติดตั้ง เพราะการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนต้องรวดเร็วและเป็นธรรมอย่างทั่วถึงที่ผ่านมาเห็นดำเนินการไม่ทั่วถึงซ่ึงบางหมู่บ้าน
ไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาใดๆ เลย โดยเฉพาะหมู่ที่ 13 หมู่ที่  15 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 9 
และหมู่ท่ี 7  จึงขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบเพื่อที่จะได้ติดตามให้ดำเนินการได้ถูกต้อง 

 สอบถามการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่านนำไปใช้ที่ไหนบ้าง 
 และมีปัญหาอะไรผู้นำบ้านดอนหันได้เสนอให้ไปแก้ไขปัญหาผิวถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน

ชำรุด ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขเลย โดยเฉพาะบ้านตูม บ้านจำปา บ้านนาหวาน บ้าน
ดอนหันและบ้านโนนสะอาด  รู้สึกจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับถนน 
คสล.ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเลย 

  เส้นถนนเชื่อมหมู่บ้าน ผ่านต่อหมู่บ้านที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ฉะนั้นที่ผ่านมาผู้บริหารได้นำยางมะตอยสำเร็จในการดำเนินการซ่อมที่ไหนบ้าง อย่างไร ใคร
เป็นผู้เสนอขอ ซึ่งข้าพเจ้าได้ยื่นคำร้องมานานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

 1)  การซื้อรถบรรทุกดั้มมาได้ใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนมากน้อยอย่างไรหรือไม่ 
   2)  การร้องเรียนขอใช้ทางไลน์แจ้งได้หรือไม่ 
 
ส อบต. หมู่ 1 ขอสอบถามผู้บริหารด้วยครับว่า ตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้บริหารมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2564  
นายพนม บาลี บ้านหนองนาคำยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดเลยโดยเฉพาะปีงบประมาณ 2566 ผ่านมา

ท่านได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาอะไรบ้าง 
 การดำเนินการของเทศบาลนครที่ใช้เป็นที่กำจัดขยะของจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนคร

อุดรธานีรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร และทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองนาคำเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานใดหรือไม่อย่างไร เพราะได้
รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวบ้านดอนภู่บ้านใกล้เคียงมานานแล้วไม่เห็น
มีการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของท้องถิ่นไม่มีแผนในการ
พัฒนาเพื่อจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ 
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   1)  กรณีนายกลาป่วย จะขอดูใบรับรองแพทย์ได้ไหม 
   2)  คนงานประจำรถกระเช้า 1 คน /คัน เพียงพอต่อภารกิจในการแก้ไขปัญหาความ 
        เดือดร้อนของประชาชนหรือไม่หากรถกระเช้าไม่เพียงพอจะจัดหามาเพ่ิมเติมเพียงพอได้
        หรือไม่ 
   3)  การติดไฟแสงสว่างโซล่าเซลจะดำเนินการเฉพาะในพ้ืนที่ที่ไม่มีสายไฟฟ้าแรงต่ำผ่านมัน
        ย้อนแย้งกับความเจริญที่มีปัญหาและอุปสรรคมาก เพราะกรณีไม่มีสายไฟฟ้าผ่านคงไม่มี
        ความเจริญกับจะมีปัญหาน้อยกว่า  ดังนั้นการบริหารจัดการสมควรที่จะต้องปรับปรุงดูแล
        ในส่วนที่เจริญโดยการพัฒนาออกไปสู่ชุมชนในรอบนอก 
ส อบต. หมู่ที่ 15  กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพ้ืนที่อย่างตรงไปตรงมา ทำไมไม่เร่งดำเนินการจัดซื้อ 
น.ส.พิกุล นามอาษา จัดจ้างโดยการรวมวงเงินงบประมาณครั้งละหลายโครงการในแต่ละหมู่บ้านหรือรวม

งบประมาณที่จะได้รับอนุมัติทั้งหมดเพ่ือจะได้ลดการจัดทำเอกสารหลายๆ ครั้งและที่ผ่านมา
นับแต่สภาฯ มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และอนุมัติให้ใช้
เงินทุนเงินสำรองปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงขณะนี้  มีการ
ดำเนินการแบบไหน อย่างไร 

  กรณีปัญหาถนนสายดอนภู่-บ่อขยะ มีสภาพชำรุดเสียหายมากแต่การเสนอขอ
งบประมาณไปดำเนินการก่อนปรับปรุงซ่อมแซม วงเงิน 3 ล้าน - 4 ล้าน เราพร้อมที่จะ
สนับสนุนยกมืออนุมัติให้แต่ที่ผ่านมามิได้นำปัญหาถนนสายนี้เข้าเสนอขอรับงบประมาณใดๆ 

   การแก้ไขความจำเป็นเดือดร้อนของประชาชนเมื่อได้รับแจ้งหนังสือจากผู้ร้องเรียนแล้ว           
   น.ส. มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางดำเนินการอย่างไร เพราะที่ผ่านมาได้ยื่นร้องเรียนแล้วจนถึง
   ขณะนี้ยังไม่เห็นไปดำเนินการแก้ไขเลยหรือว่าแบ่งแยกความรับผิดชอบเป็นฝ่าย 
ส อบต. หมู่ 10  การเสนอของบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านดอนภู่ ได้เน้นถึง                         
นายศรนรินทร์ วงศ์อนุ ประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนได้รับเพราะงบประมาณได้รับน้อย แต่พ้ืนที่และสภาพปัญหา           
   มีมาก หากยังมีงบประมาณไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาถนนสายดอนภู่ - บ่อขยะ ปัญหาอ่ืน
   ไม่ได้รับการแก้ไข  ดังนั้น จึงมีความเห็นนำงบประมาณที่ได้ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ       
   ที่มีความจำเป็นเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นท่ี 
รองนายก อบต.  ยางมะตอยที่ซื้อมาเพ่ือนำไปช่วยแก้ไขปัญหาถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อแต่ละหมู่บ้านได้ยื่น            
นายชาญณรงค์ ผาเจริญ คำร้องมาผู้บริหารได้ออกไปดูและดำเนินการแก้ไขให้ 
    กรณีถนนเป็นของหน่วยงานอ่ืน เช่น ถนนทางหลวง หรือถนน อบจ.  อบต.ก็ได้มี
   หนังสือแจ้งให้เจ้าของถนนที่รับผิดชอบทราบเพื่อดำเนินการช่วยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
    ถนนสายดอนภู่-บ่อขยะเทศบาลนครอุดรธานีเป็นถนนขององค์การบริหารส่วน         
   จังหวัดอุดรธานีซึ่งเราได้มีหนังสือแจ้งให้มาดำเนินการแก้ไขปัญหาตลอด 
เลขานุการนายก อบต. การดำเนินการตามหลักการเมื่อมีหนังสือร้องเรียนมาก็จะดำเนินการการให้ตามหลักการเมื่อมี
นายบุญพุฒ  ไพละออ หนังสือร้องเรียนมาก็จะดำเนินการให้ เช่น บ้านหนองหว้า บ้านหนองไผ่ ผลการดำเนินการ         
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  บ้านหนองนาคำเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ปัญหาความเดือดร้อน
   มากก็จะได้จัดสรรเงินงบประมาณไปดำเนินการแก้ไขปัญหามากแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไข          
   ให้หมดได้เพราะจำกัดเรื่องเงินงบประมาณ 
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    เพ่ือจะทราบแนวทางการดำเนินการของผู้บริหารว่าได้มีการแก้ไขปัญหาให้ได้อย่าง
   ทั่วถึงหรือเป็นธรรมหรือไม่หากไม่มีขอทำให้มีการจัดลำดับให้ชัดเจนในการดำเนินการเพ่ือจะ
   สามารถติดตามผลการทำงานได้แก้ไขปัญหา ม.7 ม.9 ม.1 ม.13 และหมู่ 15 จุดคือเน้นจุด
   แตกต่างมากๆ 
เลขานุการนายก  ผู้รับหนังสือเรื่องร้องเรียนนายก อบต. ได้มอบนายกได้มอบหมายให้เลขานุการนายก อบต.
นายบุญพุฒ  ไพละออ เป็นผู้รับโดยตรงเพื่อลดขั้นตอนโดยเสนอนายก อบต. โดยตรงต่อไปจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 

ที่ปรึกษานายก  กรณีเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลเดิมที่ติดไว้เดิมและได้รื้อถอนลงมาเนื่องจากได้ติดตั้งโคมไฟข้างทาง
นายระดม  พิลาวัลย์ หลังการรื้อถอนทำให้เกิดความชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้จำนวนมากคงเหลือที่พอใช้ได้  
   จำนวน 9 ชุด  จึงนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาความจำเป็นเดือดร้อนและได้จัดซื้อมาเพ่ิม
   จำนวน 60 ชุด โดยมอบหมายให้เลขานุการนายกนำเรียนชี้แจง แต่ขอเสนอสถานที่           
   ที่จะติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสองข้างทางโซล่าเซลควรติดตั้งบริเวณที่ไม่มีสายไฟฟ้าแรงต่ำผ่าน
   เพราะถ้ามีสายไฟฟ้าผ่าน อบต.สามารถนำโคมไฟฟ้าสาธารณะแรงแสงสว่างไปติดตั้งได้ 
                                                                                                                                                                                                                                                  
ระเบียบวาระท่ี 5 ความเดือดร้อน 
ส อบต. หมู่ 18  1.  โครงการลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำตั้งไว้
นายคำสิงห์  พรวาปี      ในข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2567  จำนวน  50,000 บาท  จะดำเนินการใช้จ่าย
        เป็นข้ออะไรบ้าง  หากดำเนินการร่วมกันกับบ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 บ้านโนนกอก 
   2.  โครงการ ของบประมาณก่อสร้างถนนใหม่ สายข้างวัดโนนกอกในปีงบประมาณ 2567
        มีหลักเกณฑ์ อย่างไร 
   3.  กรณีถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน เดิมน้ำท่วมหลายจุดได้ทำหนังสือร้องเรียนมานานแล้ว      
         มีการดำเนินการถึงข้ันใดแล้ว 
   4.  ไฟฟ้าแสงสว่าง 2 ข้างทางชำรุดได้ยื่นเรื่องไว้นานแล้วจะดำเนินการช่วยแก้ไขให้เมื่อไหร่ 
   5.  การขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ใหญ่ อบต.มีแนวทางจะดำเนินการอย่างไร เพราะ        
         ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่อง กลิ่นเหม็น  
   6.  เชิญร่วมงานประเพณีทอดกฐิน บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ในวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน    
        2566 นี้ ขณะนี้ประสบปัญหาฝุ่นละอองจากผิวถนนขอให้องค์การบริหารส่วนตำบล
        หนองนาคำช่วยแก้ไขให้ด้วย 
ส อบต. หมู่ 3  1.  สอบถามเรื่องที่ยื่นคำร้องให้ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่ 3 ชำรุด โดยยื่นหนังสือตั้งแต่ 
นายอนุชิต  แฝงสมศรี      ต้นปี 2565 จนถึงปัจจุบันยังไม่เห็นดำเนินการใดๆเลยเพราะเหตุใด 
   2.  ถนนคสล.สายหนองใส - หนองนาหล่ำ ที่มีการรื้อถอนท่อระบายน้ำปัจจุบันยังไม่ได       
        ปรับแก้เทคอนกรีตทำให้ผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
        คืนสภาพเดิมด้วย 
ส อบต. หมู่ 11   1.  ถนน คสล. สายดอนหัน-นาหวาน ที่เกิดความชำรุดเพราะน้ำท่วมเมื่อไหร่จะดำเนินการ
นายสมรส กงบุราณ      แก้ไข เพราะปัจจุบันนี้น้ำได้ลดและแห้งแล้วถนนสายดังกล่าวมีประชาชนสัญจรไปมา
        จำนวนมากขอให้เร่งดำเนินการ 
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   2.  โครงการที่สภา อบต. มีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณใช้จ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาความ             
                  เดือดร้อนของประชาชนโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำได้มอบให้              
        ผู้ใหญ่บ้านเสนอปัญหาความเดือดร้อนมานั้นบางหมู่บ้านอาจจะไม่ตรงกับปัญหาของตน
        ขอให้มีการทบทวนโครงการ 
   3.  การขอยางมะตอยสำเร็จรูปไปซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านขอให้ใส่ใจในการอนุมัติ                    
        เพ่ือดำเนินการให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ผอ.กองการศึกษา      การจะจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงจะเรียนปรึกษาผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
นางพิกุล  คำภูนอก      ตำบลหนเองนาคำก่อน 
 

รองนายก อบต.  การก่อสร้างโครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กกำลังดำเนินการไปเรื่อยๆ การบ่มคอนกรีตให้ได้
นายชาญณรงค์  ผาเจริญ คงท่ีตามรูปแบบรายการ 
 

ส อบต. หมู่ที่ 1  การเสนอเอกสารขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ผ่านมาได้ยื่นขอคำร้องเรียน
นายพนม  บาลี  ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงบัดนี้ยังมีได้รับตำแหน่ง 
    การแก้ไขท่ีสมควรเร่งด่วน 
   1.  เรื่องถนนเพราะประชาชนได้ทุกวัย 
   2.  ไฟฟ้าแสงสว่างข้างทาง 
   เพราะท้ังสองอย่างเป็นหน้าที่โดยตรงทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำที่มีหน้าที่ 
   พัฒนาเพ่ือบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกรณี ส อบต. ขอรถน้ำไปล้างถนนสาธารณะ
   หรอขอรถกระเช้าไปซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะถึงว่ากล่าวตักเตือนเพราะอะไรไม่ทราบหรือ
   ผู้บริหารมีอคติหากมีอคติอาจจะเกิดความขัดแย้งในหน่วยงานจะทำให้การบริหารจัดการ
   ล่าช้าประชาชนเสียผลประโยชน์   
  เนื่องจากเวลากลางคืนถนนภายในบ้านหนองนาคำมืดมากอาจจะเกิดความไม่

ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ กรณีการร้องของโดยการลงในโซเชียล น่าจะ
เป็นการแจ้งอย่างเปิดเผยและผู้บริหารน่าจะทราบและดำเนินการได้ 

  ซึ่ งกระผมนายพนม เข้าใจระเบียบ กฎหมายและเคารพนับถือทุ กๆ ท่ าน            
แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นที่เข้าใจได้ว่าการทำงานของผู้บริหารชุดปัจจุบันนี้ยังดำเนินการ
แก้ไขไม่ทุกจุด 

ส อบต. หมู่ 13 ติดตามผลการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านกรณีกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกร 
นางวนิดา  ดวงจันทร์ 
 
ปลัด อบต. : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ได้มีระเบียบกฎหมายในการดำเนินงานเกี่ยวกับกลิ่น

เหม็นซึ่งต้องดำเนินซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่บัญญัติไว้ตอนนี้ได้ออก
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกำชับผู้ประกอบการรีบดำเนินการแก้ไข ซึ่งติดตามผลตามเงื่อนไข
เวลาที่กำหนดไว้ 

ที่ปรึกษา การทำงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดเป็นขึ้น 
นายระดม  พิลาวัลย์ เป็นตอนไว้ ดังนั้นทุกท่านขอให้เคารพระเบียบกฎหมายและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 การทำงานจะดำเนินการด้วยอารมณ์หรืออคติใดๆกับเพ่ือเลือกปฏิบัติไม่ได้หากฝ่าฝืนอาจจะ

ต้องรับโทษทางอาญาได้ จึงขอรับรองว่าการทำงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
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ส อบต. หมู่ 6 ฝากผู้บริหารได้ดูแลให้ความสำคัญกับเพ่ือร่วมงานทุกระดับชั้น ทั้งสมาชิกสภาฯ และท่าน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างทั่วถึงและเท่าที่ผ่านมาการปฏิบัติของผู้บริหารดูจะมีการจัดการ
เป็นกลุ่มๆ จึงขอให้ปรับแก้ไข ทุกคนมีเกียรติมีศักศรีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

   
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ   
(นายนพรัตน์  โพธิ์ผาง) การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2567  
ประธานสภาฯ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567  กี่สมัย  แต่ละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใด         
 แต่ละสมัยมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรก   

ของปีถัดไป (พ.ศ. 2568)  จะเริ่มเมื่อใดและมีกำหนดกี่วัน เชิญครับ 
นายคำสิงห์   พรวาปี เสนอให้กำหนดประชุม 4 สมัย ครับ โดยกำหนดสมัยที่ 1  เดือน กุมภาพันธ์                   
ส อบต. หมู่ที่ 18 สมัยที่ 2 เดือน พฤษภาคม  สมัยที่ 3  เดือนสิงหาคม  สมัยที่ 4 เดือน พฤศจิกายน  
   มีกำหนดระยะเวลาสมัยละ  15  วัน ของแต่ละสมัยครับ 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  กำหนดสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2567        
      และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2568)  ดังนี้ 
      สมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2567  จำนวน  4  สมยั  ดังนี้ 
 สมัยที่   ๑  เดือน   กุมภาพันธ์  วันที่ 1 - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 
 สมัยที่   ๒  เดือน   พฤษภาคม  วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖7 
 สมัยที่   ๓  เดือน   สิงหาคม     วันที่ ๑ - 15 สิงหาคม  ๒๕๖7 
 สมัยที่   ๔  เดือน   พฤศจิกายน วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖7 
 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ     จำนวน  ๑5  เสียง 
      ประธานสภางดออกเสียง   จำนวน  1  เสียง   
 
 

เลิกประชุมเวลา  14.30  น. 
              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (  นายพันธุ์ศักดิ์   ริมโพธิ์เงิน  ) 
                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ 

 
     
 

                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (   นายนพรัตน์   โพธิ์ผาง   ) 
                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ 
 
 
 
 
- 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการตรวจรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

 
  คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                   
หนองนาคำ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2566  ผลปรากฏว่า 
  การบันทึกรายงานการประชุมครั้งนี้ได้บันทึกได้อย่างถูกต้องตามวาระ และมติสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองนาคำ พิจารณาอนุมัติทุกประการตามระเบียบวาระการประชุม จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
     ลงชื่อ..................................................... 
                (นายคำสิงห์   พรวาปี) 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  

 



 ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
  (นายอนุชิต   แฝงสมศรี)              (นางสาวพิกุล   นามอาษา) 
 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


